



ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)

ตามที่กรมสรรพากรได้มีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๙๗ ราย ประกอบด้วย

๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน จำนวน ๓๐๓ ราย
๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๕๗ ราย
๓. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน ๓๗ ราย

โดยกำหนดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ไว้ใน
ข้อ ๕. ว่า “หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ
สมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับ
ราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต่อมากรมสรรพากรตรวจพบว่า
คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น กรมสรรพากรขอสงวนสิทธิ์
ในการออกคำสั่งยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการรายนั้นได้ในภายหลัง” นั้น

กรมสรรพากรได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และคุณสมบัติ
ทางการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบของผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศกรมสรรพากรดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่า
มีผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากคุณสมบัติทางการศึกษาในการสมัครสอบ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๕	๒๕๗๒๐๐๔๗๘	นายธนาเสฏฐ์ ดุจจานุทัศน์

๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ราย

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๖	๒๕๗๓๐๐๐๗๒	นายสมเกียรติ พรหมสถาพร
๓๓	๒๕๗๓๐๐๑๘๐	นางสาวสรณ์รัตน์ อุษณกรกุล

จึงขอยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้ง ๓ ราย ดังกล่าว ส่วนข้อความอื่น ให้คงไว้
ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายประสงค์ พูนธเนศ)

อธิบดีกรมสรรพากร